
 
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม  

สมัยสามัญ สมยัที ่2  
ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

วนัที ่ 25 เดอืน มิถนุายน พ.ศ.2567  เวลา 09.30 น. 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

--------------------------- 
 

ผูม้าประชมุ        
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
7 นายพ้ัว  จันบัวลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 พ้ัว  จันบัวลา  
8 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
9 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  

10 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 - ขาด 
11 นายศุภัฒชัย  กองน้ า เลขานุการสภาฯ ศุภัฒชัย  กองน้ า  

 
ผู้ไม่มาประชมุ   
1. นายนิวัฒน์  ตาเขียม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  (ขาดการประชุม)  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายเลิศพิสิฐ  ผุยพา เลขานุการนายก อบต. เลิศพิสิฐ  ผุยพา  
4 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองคลัง ชยานนท์  อุปฮาต  
5 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
6 นางณิชนันทน์  เวียงแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ณิชนันทน์  เวียงแก้ว  
7 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  
8 นางสาวดวงเดือน ค าบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ดวงเดือน ค าบุญ  
9 นางมยุรี  แก้วตา จพง.การเงินและบัญชี มยุรี  แก้วตา  
 นายธนารัตน์  จันตุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ธนารัตน์  จันตุ  

 
 
 

/เริ่มประชมุ... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า  -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์
ประชุมซึ่ งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม           
เข้าประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จุดธุป เทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2567 
 

    -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 1  
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและ
พิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมา
หรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ   -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
 

 
/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
สมัยวสิามญั สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-รับรอง        จ านวน  8  เสียง 

    -ไม่รับรอง     จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบ วาระท่ี 3  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ในระเบียบวาระนี้ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทราบหรือไม่ หากมีขอเชิญครับ 
 

นายสมพร  กองกะมุด เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้ง 
(นายก อบต.) เรื่องการเสียชีวิตของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม      

คือ นายสายันต์  ค าหอม ที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความ
เสียใจและช่วยเหลือร่วมท าบุญจนงานส าเร็จลุล่วง แต่ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบลแล้วว่าจะท าบุญอุทิศส่วนกุศลพร้อมทั้งเป็นการท าบุญ
ตักบาตรส านักงานด้วย ก าหนดเป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดังนั้น      
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในการท าบุญดังกล่าวในครั้งนี้ จึงขอแจ้งเป็นการ
เบื้อต้น แล้วจะส่งหนังสือก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง และขอเชิญท่านผู้น า
ชุมชนทุกท่านเข้าร่วมในการท าบุญในครั้งนี้ด้วยครับ ส าหรับการรายงาน
การเงินการคลัง จะมอบให้ทางเจ้าหน้าที่กองคลังเป็นรายงานต่อสภาฯ 
ครับ 

 

นายหลวด  โนนพะยอม -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ กองคลังรายงานรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง      
(ประธานสภาฯ) ต่อสภาฯ  
 

นางมยุรี  แก้วตา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดินฉัน    
(จพง.การเงินและบัญชี) นางมยุรี แก้วตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายจาก       

ผอ.กองคลัง ในการรายงานสถานะการเงินการคลัง และเงินสะสม          
ณ ปัจจุบัน ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้รับทราบ          
ดังรายละเอียดดังนี้ ขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้
ทุกท่านแล้ว ดังนี้ 

 
/รายรับจริง... 
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รายรับจริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567  
จ านวน 31,933,180.61 บาท 

รายจ่ายจริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 
จ านวน 31,113,554.52 บาท 

สถานะการเงินประจ าวัน ที่ 25 มิถุนายน 2567 
    เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่  

จ านวน 12,631,120.96 บาท 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
สาขาชนบท  

จ านวน 3,137,339.15 บาท 
รวมเงินฝากธนาคารทั้ง 2 แห่ง 
จ านวน  จ านวน 15,768,460.11 บาท 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
(ระหว่างปี) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 

    เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  จ านวน  7,069,320.06  บาท 
    -หัก เงินสะสมส ารองที่ อปท.กันไว้ตามระเบียบฯ 
              จ านวน  10,948,846.35  บาท 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตาม
ระเบียบฯและเงินสมทบคงเหลือข้ันต่ าตามระเบียบฯ          

       จ านวน  3,879,526.29 บาท 
-หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน          

       จ านวน  158,800 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 

             จ านวน  13,053,908.23 
-หัก  เงินสะสมคงเหลือข้ันต่ า          จ านวน  5,000,000 บาท 
เงินสะสมเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้     จ านวน  8,053,908.23  บาท 
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 

ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 89(1 )ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ของ อปท ที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อปท หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา 
อปท. หรือตามกฎหมายก าหนด  

/(2)ได้ส่งเงิน... 
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(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกรณีท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน  

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท ต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป ทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการคลัง ของ 
อปท และเสถียรภาพในระยะยาว 

 

-ส าหรับกองคลังก็ขอชี้แรงรายละเอียดเพียงเท่านี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์คลังหรือไม่ สอบถามได้เลยค่ะ หากไม่มีขอจบ
การรายงานเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายอุทร  ที่รัก   -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)   นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ กระผมได้ยื่นเสนอ 

หนังสือร้องทุกข์ปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่รอการแก้ไขเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของปราชนมายังองค์การบริหารส่วนต าบล       
โนนพะยอม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการได้ จากการที่ทาง
กองคลัง ได้รายงานสถานะการเงินการคลัง ปรากฏว่ามีเงินสะสมที่สามารถ
น าไปใช้ จ านวน  8,053,908.23 บาท ไม่ทราบว่าจะสมารถน าเงินสะสม 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในส่วนที่จ าเป็นและเดือดร้อนได้
หรือไม่ครับท่านนายกฯ 
 

นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในเรื่องของงบประมาณในการ 
(นายก อบต.)  บริหารงานทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งระเบียบของการบริหาร

งบประมาณไว้ว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณจ าต้องมองถึงงบประมาณตาม 
 
 
 

/ข้อบัญญัติ... 
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ข้อบัญญัติก่อน หากไม่มีให้พิจารณาโอนงบประมาณ และค่อยพิจารณาใน
การใช้จ่ายเงินสะสมตามความจ าเป็น และสถานการณ์คลัง ในส่วนของ
โครงการที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเข้ามาทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้ง
ว่าไม่สามารถโอนงบประมาณไปด าเนินการได้ ดังนั้น กระผมขอเสนอให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือให้ทางสมาชิกสภา
พิจารณาครับ เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ ซึ่งก็มีสมาชิก     
ผู้น าชุมชน ได้แจ้งร้องทุกข์หลายหมู่บ้านครับ 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ 
(ประธานสภาฯ)  เดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ หากเห็นชอบผมขอให้ยกมือครับเพ่ือเป็น

มติในท่ีประชุม 
 

ที่ประชุมสภฯ ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2567  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-เห็นชอบ      จ านวน  8  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

 

นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดังนั้น กระผมจะมอบหมายให้ 
(นายก อบต.)  ทางผอ.กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ออกส ารวจ ประมาณการราคา ทุกหมู่บ้าน      

ที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือเสนอยื่นญัตติให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
นายหลวด  โนนพะยอม -ดังนั้น ผมขอแจ้งนัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.                

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม และระเบียบวาระ
การประชุมก็ของแจ้งในวันประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ  -รับทราบ 
 

นายหลวด  โนนพะยอม -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่ 
(ประธานสภาฯ) มีผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการซักถามจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้

ตอบข้อซักถามพร้อมกันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายก อบต.) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เตรียม

ความข้อมูล ความพร้อมในการเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ส าหรับรายละเอียด
ต่างๆ จะให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจง 

/นางสาวยวุรตัน.์.. 
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นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า -เรียนปรารสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน     
(นักวิเคราะห์ฯ) นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ       

ได้รับมอบหมายจากท่านรองปลัด อบต.โนนพะยอม รักษาราชการแทน 
ปลัด อบต.โนนพะยอม ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส าหรับเรื่องการ
จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2568 
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับไปทบทวน ตรวจสอบโครงการ กิจกรรมที่จะ
พัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน อันดับแรกขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1/2567 ที่ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าโครงการ
พัฒนาต่างๆ ที่ท่านจะน าเสนอเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2568 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
หรือไม่ เป็นขอให้น าโครงการที่มีความจ าเป็น เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก ขอให้ท่านได้ประชุม
ชาวบ้านในหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกโครงการในการพัฒนาจะได้ตรงตามความ
ต้องการของประชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และสามารถเสนอโครงการได้เริ่ม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถ้าท่านไม่เข้าใจใน
เรื่องการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญให้เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือ
นักวิ เคราะห์ฯ ได้ตรวจสอบและแนะน าการเสนอโครงการได้ที่ งบ
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านักปลัด เพ่ือความถูกต้อง ส าหรับด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานก็ขอทางกองช่างได้ตรวจสอบและแนะน าให้ทุกท่านได้ที่
กองช่างค่ะ ส าหรับงานงบประมาณก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ค่ะ 

 

นายพีรพล  เวียงแก้ว -กระผม นายพีรพล  เวียงแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ขอแจ้งเรื่องถนนเพ่ือ 
(ส.อบต. หมู่ที ่7) การเกษตรช ารุด เส้นทางไปโกดังชลิตาพืชผล เป็นโครงการเร่วด่วนเนื่อง

ประชาชนสัญจรถนนเส้นนี้ล าบากมากครับ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
นายกฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา  

 

นายพั้ว  จันบัวลา -กระผม นายพั้วจันบัวลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอแจ้งเรื่องถนนลูกรัง 
(ส.อบต. หมู่ที่ 5) เส้นทางวัดป่า ช ารุดเป็นบางช่วง ประชาชนสัญจรล าบาก เป็นโครงการ

เร่งด่วนเนื่องประชาชนสัญจรถนนเส้นนี้ล าบากมากครับ จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา  

 

นายสมบัติ  จงค า -กระผม นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 กระผมขอสอบถามความ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 3) คืบหน้าของโครงการที่ยังไม่ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ของหมู่ที่ 3 ครับ และเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ถังขยะและในช่วงนี้เป็นหน้าฝนอยากให้มีการฉีดพ่นยุงลายเพ่ือ
ป้องกนัการเกิดไข้เลือดออก  

 

 
 

/นายอุทร... 
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นายอุทร  ที่รัก -กระผม นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 แจ้เรื่องคลองห้วยบงและ  
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) คลองอีสานเขียวขาด เนื่องจากมีฝนตกหนักลงมาช่วงนี้ ประชาชนสัญจรไป

มาล าบาก เป็นโครงการเร่งด่วนเนื่องประชาชนสัญจรถนนเส้นนี้ล าบากมาก
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหา  

 

นายสมพร  กองกะมุด -กระผมขอตอบข้อซักถาม สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับส าหรับโครงการที่ 
(นายก อบต.) ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนที่ทุกท่านได้เสนอมา ก็ถือว่าเป็นโครงการที่

จะต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน ก็จะให้
ทาง ผอ.กองช่างได้ออกส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือประมาณการราคา ในการน าเสนอ
ใช้งบประมาณเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป ส าหรับเรื่องพ่นยุ่งลายก็
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ที่เป็นห่วงความปลอดภัยในเรื่องโรค
ไข้เลือดออกที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกัน ขอขอบคุณครับ 

 
นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2567 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายศุภัฒชัย  กองน้ า) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ถูกต้องแล้ว  

 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 

 
 

/การรับรอง... 
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การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................  
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 

 
 
 
 
 


